
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4/2561 ครั้งท่ี 2 

วันที่  13 สิงหาคม  2561 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยูร จ าปาไทย ประธานสภา อบต ประยูร จ าปาไทย  
2 นายหน่อย พุกเนียม รองประธานสภา อบต. หน่อย พุกเนียม  
3 นายสุนทร ค าสิงห์ ส.อบต. หมู่ 2 สุนทร ค าสิงห์  
4 นายประจวบ วัดใย ส.อบต. หมู่ 2 ประจวบ วัดใย  
5 นางทองไกร  สุขเงิน ส.อบต. หมู่ 4 ทองไกร  สุขเงิน  
6 นายแดง  สุขเจริญ ส.อบต. หมู่ 5 แดง  สุขเจริญ  
7 นายสมชาย จ าปานา ส.อบต. หมู่ 5 - ลา 
8 นางบุญเริ่ม มุสิกร ส.อบต. หมู่ 6 - ลา 
9 นางมาลี แก้วนุช ส.อบต. หมู่ 6 มาลี แก้วนุช  
10 นายวีระ  พิมเมือง ส.อบต. หมู่ 7 วีระ  พิมเมือง  
11 นายสาธิต พูลคล้าย ส.อบต. หมู่ 7 สาธิต พูลคล้าย  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนูญ ดิษเสถียร นายก  อบต.หัวดง มนูญ ดิษเสถียร  
2 นายนิพนธ์ สิงห์พรหม รองนายก อบต.หัวดง นิพนธ์ สิงห์พรหม  
3 นายวันชัย  แสนราช รองนายก อบต.หัวดง วันชัย แสนราช  
4 นายสาคร เมืองจั่น เลขานายก อบต.หัวดง สาคร เมืองจั่น  
5 นายประภาส  กายเพ็ชร ปลัด  อบต.หัวดง ประภาส  กายเพ็ชร  



- 2 - 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
  เลขานุการสภา อบต.หัวดง (นายประภาส กายเพ็ชร) ได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภา อบต. หัวดง 
ปรากฏว่ามาประชุม จ านวน 9 คน ลาการประชุม 2 คน ครบองค์ประชุม และเพ่ือได้เชิญคณะผู้บริหารและสมาชิก 
อบต.ทุกคนที่มาเข้าห้องประชุม 
  นายประยูร จ าปาไทย ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.หัวดง เป็นประธานในที่ประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

    ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
      (ไม่มี) 
  

    ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     เลขานุการสภา ฯ ได้แจกส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว    
    การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ให้สมาชิก อบต.
    ทุกคน ไดต้รวจสอบเพื่อให้การรับรอง (สมาชิก อบต. ได้ตรวจสอบร่วมกัน) 

 มติที่ประชุม   - รับรอง - 
  

    ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระแปรญัตติ  

 ประธานฯ   ตามท่ีสภา อบต.หัวดง ได้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
    จ านวน 3 คน ได้แก่ นายวีระ พิมเมือง , นายแดง สุขเจริญ และนายประจวบ    
    วัดใย โดยมีอ านาจหน้าที่ในการรับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปี พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้พ้นก าหนดการเสนอแปรญัตติ และทางประธาน
    คณะกรรมการฯ อบต.หัวดง ยื่นค าแปรญัตติในช่วงเวลารับค าแปรญัตติแต่อย่างใด 
     ดังนั้น จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการตาม
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562 

 มติทีป่ระชุม   - รับทราบ - 

     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
     4.1  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระลงมติ 

 ประธานฯ   ตามท่ีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  
    ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดงได้เห็นชอบ ทั้ง 2 วาระแล้วได้แก่ วาระรับ
    หลักการ วาระแปรญัตติ ซึ่งในการพิจารณาในวาระต่อไป คือ การลงมติว่า 
    เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว จึงขอให้สมาชิก อบต.ทุกท่านได้
    พิจารณา โดยกระผมจะขอมติขอให้ทุกท่านยกมือ ผู้ใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ 
    ดังกล่าว 

 มติทีป่ระชุม   เห็นชอบเอกฉันท์ (9 เสียง) 

     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 แล้วนั้น จึงขอน าร่างฯจัดส่งให้ท่านนายอ าเภอ
    เมืองพิจิตรได้ลงนามอนุมัติต่อไป 
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     ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.หัวดง  
     เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  
     ในวาระรับหลักการ 

 ประธานฯ    ตามท่ีทางคณะผู้บริหาร อบต.หัวดง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต.
     หัวดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 เพ่ือขอความ
     เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง นั้น ดังนั้นจึงขอให้ทาง
     ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 นายกฯ     ด้วยนโยบายของจังหวัดพิจิตรได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
     ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ได้พิจารณาออกข้อบัญญัติ อบต.หัวดง เรื่อง    
     การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 เพ่ือประโยชน์ต่อ 
     ประชาชนในการรักษาสุขอนามัยโดยเฉพาะการป้องกันในจังหวัดพิจิตร
     และไข้หวัดนกฯ ที่แพร่ระบาดในจังหวัดพิจิตร และการจัดระเบียบการ 
     เลี้ยงสัตว์ในชุมชนมิให้เกิดข้อพิพาทในชุมชนมีกลิ่นเหม็น การท าร้ายจาก
     สัตว์ร้ายต่อประชาชน ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดงจึงได้จัดท า
     ร่างข้อบัญญัติองค์การส่วนต าบลหัวดง เรื่อง การควบคุมเลี้ยงหรือปล่อย
     สัตว์ พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 
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      ดังนั้นจึงขอให้สมาชิก อบต.หัวดง ได้ลงมติเห็นชอบในวาระ    
     รับหลักการต่อไป 

 ประธานฯ    ตามที่ทางนายก อบต.ได้ชี้ แจงมาผู้ ใดจะอภิปรายหรือไม่         
     ขอเรียนเชิญ 

 นายแดง สุขเจริญ   กระผมเห็นดีด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
     ประชาชนอย่างมาก กระผมเห็นด้วยทุกข้อ 

 ประธานฯ    มีผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) กระผมขอมติว่า สภา อบต.  
     หัวดงจะเห็นชอบในวาระรับหลักการหรือไม่ 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการ (มติเอกฉันท์ 9 เสียง) 

 ประธานฯ    ตามท่ีร่างข้อบัญญัติฯ นี้ มีข้อความไม่ยาวนักและไม่เป็น 
     ข้อบัญญัติฯ การเงินจึงจะขอมติสภา อบต.หัวดงว่าเห็นชอบในการประชุม
     สภาฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.หัวดง เรื่อง การควบคุมการ 
     เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ให้แล้วเสร็จใน 3 วาระรวด ขอมติครับ 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบให้มีการพิจารณาข้อบัญญัติฯดังกล่าว 3 วาระรวดให้แล้วเสร็จ 
     ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.หัวดง  
     เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  
     ในวาระแปรญัตติ 

 ประธานฯ    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง ได้มีมติเห็นชอบ      
     รับหลักการร่างข้อบัญญัติ อบต.หัวดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
     ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แล้วนั้น ดังนั้นในวาระต่อไปเป็นการแปรญัตติโดย
     คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา คือ ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.หัวดง 
     ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดตามร่างฯว่ามีข้อใดจะแก้ไขหรือไม่ จึง 
     ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา (คณะผู้บริหาร , สมาชิก อบต. ได้พิจารณา 
     รายละเอียดเรียงตามข้อ,รายการร่วมกัน) 
 มติทีประชุม   คงร่างเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

     ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.หัวดง  
     เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  
     ในวาระการลงมติ 

 ประธานฯ    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง ได้เห็นชอบใน 
     หลักการข้อบัญญัติ อบต.หัวดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
     พ.ศ. 2561 และไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดเสนอแปรญัติติ นั้น ดังนั้นใน 
     วาระนี้เป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ 
     ดังกล่าวหรือไม่ ขอให้สมาชิก อบต.หัวดง ได้พิจารณาการลงมติ 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบเอกฉันท์ (9 เสียง) 
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 ประธานฯ    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง ได้เห็นชอบร่าง 
     ข้อบัญญัติ อบต.หัวดง ดังกล่าว แล้วจะได้น าส่งให้นายอ าเภอเมืองพิจิตร
     ลงนามอนุมัติต่อไป 

     ระเบียบวาระที่ 8 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ.2561 

 ประธานฯ    ตามที่ทางนายก อบต.หัวดง ได้เสนอโอนงบประมาณรายจ่ายปี 
     2561 ขอเชิญชี้แจงครับ 

 นายกฯ     ด้วยมีประชาชนได้ร้องทุกข์ว่าเดือดร้อนด้วยถนน คสล. ซอยบ้าน
     นางชั่งเหลือเป็นถนนดินลูกรังประมาณ 20 กว่าเมตร ไม่เชื่อมต่อกันมี 
     ลักษณะไม่เหมาะสมและเป็นหลุมบ่อในฤดูฝนจึงขอให้ อบต.หัวดง ไป 
     ก่อสร้างฯแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวด้วย เนื่องจาก
     มิได้บรรจุในข้อบัญญัติฯ จึงจะขออนุมัติจากสภาฯโอนงบประมาณต่อไป 
     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      โอนเพิ่ม (กองช่าง)  
      ด้านการเศรษฐกิจ 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ประเภท  สิ่งก่อสร้าง 
      รายการ  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  (สายบ้านนายชั่ง)       
    (กองช่าง) จ านวน 45,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    (สายบ้านนางชั่ง) ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 27.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
    พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางสองข้างๆละ 0.20 เมตร 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
      โอนลด (ส านักปลัด)  
      ด้านบริหารทั่วไป 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      งานบริหารทั่วไป 
      หมวดค่าใช้สอย 
      ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 
      รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ส านักปลัด) จ านวน 100,000 
    บาท โดยขอโอนลดไป จ านวน 45,600 บาท คงเหลือ 54,400 บาท 

 ประธานฯ   ตามท่ีทางท่านนายกฯได้น าเสนอมีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ 

 นางทองไกร สุขเงิน   ดิฉันก็ได้รับค าต่อว่าจากประชาชน หมู่ 4 จ านวนมากว่าเหลือ 
     ถนน คสล. อีกไม่กี่เมตร อบต.หัวดง ท าไม่ได้จึงเห็นสมควรก่อสร้างฯโดย
     สนับสนุนในสภาฯอนุมัติโอนงบประมาณฯดังกล่าว 
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 นายประจวบ วัดใย  กระผมก็เห็นให้โอนงบประมาณฯข้างต้น 

 ประธานฯ   มีผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) กระผมขอมต ิ

 มติที่ประชุม   อนุมัติให้โอนงบประมาณดังกล่าวได้ 

 ประธานฯ   ตามท่ีได้ประชุมครบทุกวาระมีผู้ใดจะหารือเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ (ไม่มี) กระผม
     ขอปิดการประชุม 

   ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 

 
 
      (ลงชื่อ)    ประภาส  กายเพ็ชร   ผู้จดบันทึกการประชุม        
                       (นายประภาส  กายเพ็ชร)                                       
          ต าแหน่ง เลขานุการสภา อบต.หัวดง                           
        
 
     (ลงชื่อ)   ประยูร  จ าปาไทย        ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายประยูร  จ าปาไทย) 
        ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.หัวดง 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
     ลงชื่อ       ทองไกร สุขเงิน  
                         (นางทองไกร สุขเงิน)   
 
 
     ลงชื่อ      สมชาย จ าปานา  
      (นายสมชาย จ าปานา) 
 
 
     ลงชื่อ      มาลี แก้วนุช 
                  (นางมาลี แก้วนุช) 
 
 
 
      
 
 
 
      


